



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ที่ ๑๕๑๖ /๒๕๖๔ ๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
แทนในส่วนของกรรมการที่ได้พ้นจากตำแหน่ง

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งที่ ๑๐๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

เนื่องจากกรรมการในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้พ้นจากตำแหน่ง  
ตามประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของ  
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๘ แห่งระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกแทนในส่วนของกรรมการที่ได้พ้น  
จากตำแหน่ง ในลำดับที่ ๑, ๒ และ ๓ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๐๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่  
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกจากสภา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ให้อยู่  
ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ดังนี้

ลำดับที่ ๑	นายชูเดช เกตุชูรัตน์ สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ อำเภอสารภี เขต ๒	กรรมการ
ลำดับที่ ๒	นายฉลอง เครื่องนันทา สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด เขต ๒	กรรมการ
ลำดับที่ ๓	นายพิพัฒน์พงศ์ เดชา สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว เขต ๑	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ  
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน  
เดือนธันวาคมของทุกปี

- ๒ -

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ๑



(นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่